

เงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต

กรณีมีเจตนาหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

หน่วยงานราชการของรัฐแห่งหนึ่งได้ขอเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลือในปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน จำนวนสองล้านเจ็ดแสนบาท เพื่อนำไปจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ โดยกำหนดจะนำเงินดังกล่าวไปดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนความรู้ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และทำแผนกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเงินที่นำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ไม่ให้นำไปใช้ศึกษาดูงานในต่างประเทศ ต่อมา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งหนึ่ง ได้เสนอโครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะข้าราชการและบุคลากร และศึกษาดูงานภายในประเทศ หน่วยงานแห่งนั้นจึงเห็นชอบให้ดำเนินการตามโครงการที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งนั้นเสนอ โดยใช้เงินงบประมาณที่ได้กักรไว้ดังกล่าวไปใช้ในการลงทะเบียน และในระหว่างการอบรมตามโครงการ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งนั้นได้มีหนังสือขออนุญาตนำผู้เข้าร่วมรับการอบรมไปดูงานในต่างประเทศโดยจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด ผู้เข้าร่วมโครงการจึงได้ไปดูงานที่ต่างประเทศจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศใช้จ่ายจากเงินสองล้านเจ็ดแสนบาท ตามที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานแห่งนั้น ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรม ประกอบกับเมื่อตรวจสอบวิธีการคิดค่าใช้จ่ายในการอบรม และศึกษาดูงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐผู้เสนอโครงการแล้ว พบว่า โครงการกำหนดให้มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศมาตั้งแต่เริ่มแรกแล้ว จึงเชื่อว่าการเสนอโครงการโดยกำหนดให้ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศมาตั้งแต่แรก แต่เพื่อหลีกเลี่ยงมติคณะรัฐมนตรีจึงทำให้เห็นว่าเป็นโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ แต่มีการขอเพิ่มไปดูงานที่ต่างประเทศ โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด นอกจากนี้ ข้าราชการและบุคลากรที่ไปศึกษาดูงานต่างประเทศตามโครงการไม่ได้มีการขออนุมัติหรือได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เดินทางไปราชการในต่างประเทศเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔

พฤติกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา ซึ่งกรณีนี้ มีการชี้มูลความผิดทางวินัยกับผู้อนุมัติ ผู้ดำเนินการ และผู้ไปต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินการทางแพ่งเรียกให้ชดใช้เงินค่าเสียหายด้วย ดังนั้น ข้าราชการและบุคลากรของรัฐอย่าหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดไว้ และหากต้องเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติและได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาก่อนนะครับ

นายสุวิบูล โกตี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ส่วนเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต

สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ตุลาคม ๒๕๕๘